



### ◀เด็กเก่ง

น้องเกิด-ครองพิภพ วิรัตน์นท์ จากนครศรี-ธรรมราช เปิดใจหลังรู้ว่า ทำคะแนนสอบแอดมิชชั่น สูงสุดอันดับ1 ของประเทศ ติดคณะนิเทศฯ จุฬาฯ โดยมีนายธรรมสรณ์ เอี่ยม-ธนาภรณ์ (เล็กซ้าย) สอบได้ที่1 คณะทันตแพทยฯ จุฬาฯ และนายจิรายุส ทองประ-สม (เล็กขวา) ที่1 คณะ ศิลปศาสตร์ มธ.

# นร.ต่างจังหวัด ชนะเด็กกรุง

## ที่นิเทศนครฯ สิงห์ดำสงขลา วิเศษเรียนน่าน เด็กสตรีวิทย2 สูงสุดของมธ.

ทปอ.ประกาศผลแอดมิชชั่น ปีการศึกษา2560 ★ มีต่อหน้า 16

นร.ต่างจังหวัด ☆ ต่อจากหน้า 1  
เผยแพร่ชื่อเด็กเก่งได้คะแนนสูงสุดของคณะยอดฮิต ปลื้มเด็กต่างจังหวัด “นครศรีธรรมราช-สงขลา-น่าน” กว่าคะแนนสอบสูงสุด ขณะที่คณะ/สาขาวิชา ได้รับความนิยมนับตั้งแต่ต้นๆ ก็อยู่ในมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาคสะท้อนเด็กเก่ง-ที่เรียนคุณภาพ ไม่ได้มีแต่ในเมืองกรุง ด้าน “น้องเกิด-ครองพิภพ” จากเมืองคอน ที่ทำคะแนนสอบได้อันดับ 1 ของประเทศ ติดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาฯ เผยเคล็ดลับ เก่งอังกฤษ นอกจากสนใจเรียนในห้องแล้วยังต้อง ขวนขวายหาความรู้จากโลกออนไลน์ และใฝ่ฝัน อยากรับตำแหน่งกับหนัง ส่วน “น้องธีรภัทร” จาก สงขลา ได้คะแนนอันดับ 4 ติตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ ไม่ได้เรียนพิเศษหรือกวดวิชาใดๆ แต่เน้นตั้งใจ ในเวลาเรียนและพยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์อู๋จุน สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 11.30 น. นายสุวัชรวิ สุวรรณสวัสดิ์คือธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะนายก สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายสุวัชรวิ กล่าวไว้ว่า สมาคม ทปอ.ได้ประกาศผลการคัดเลือก บุคคลในระบบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทาง เว็บไซต์ ทปอ.ที่ <http://a.cupt.net> โดยปีนี้มี สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 78 สถาบัน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 81,232 คน จำนวน 3,719 สาขาวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสอบ สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,689 คน สำหรับกำหนดสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ วันที่ 23-26 มิ.ย.นี้ยกเว้น 4 แห่งคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 22 มิ.ย.นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 22-23 มิ.ย. ส่วนคณะ/วิชาอื่นๆให้เป็นไปตาม ประกาศของ ทปอ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุก คณะ/วิชา สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มิ.ย.นี้ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบ



สัมภาษณ์วันที่ 19 มิ.ย.นี้

นายกรมม ทพอ.กล่าวอีกว่า สำหรับคณะ/สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 5 อันดับแรกคือ อันดับที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1:60 อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อัตราแข่งขัน 1:50 อันดับที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อัตราแข่งขัน 1:49 อันดับที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ อัตราแข่งขัน 1:48 อันดับที่ 5 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อัตราแข่งขัน 1:43

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา มีดังนี้ อันดับที่ 1 นายกรรณพิภพ วิรัตน์นัท สอบได้คะแนน 89.03 ได้คะแนนนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช อันดับที่ 2 นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ สอบได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88.07 ได้คะแนนทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กทม. อันดับที่ 3 นายจิรายุส ทองประสม สอบได้คะแนนร้อยละ 87.86 ได้คะแนนศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จบจาก ร.ร.สตรีวิทยา 2 กทม. อันดับที่ 4 นายธีรภัทร อรุณรัตน์ สอบได้คะแนนร้อยละ 86.75 ได้คะแนนรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา อันดับที่ 5 น.ส.ณัฐดา ธาณินทร์ปฐมรัฐ สอบได้คะแนนร้อยละ 86.51 ได้คะแนนจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม. อันดับที่ 6 น.ส.ศุขัญญา อิมอยู่ สอบได้คะแนนร้อยละ 84.38 ได้คะแนนพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กทม. อันดับที่ 7 นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ สอบได้คะแนนร้อยละ 82.03 ได้คะแนนวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.สตรีศรีน่าน จ.น่าน

“เป็นเรื่องน่าดีใจที่ในปีนี้เด็กที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละคณะเป็นนักเรียนที่จบจาก ร.ร.ในต่างจังหวัด แสดงให้เห็นว่า เด็กต่างจังหวัดก็เป็นเด็กเก่ง มีคุณภาพ ทั้งคณะที่ได้รับการยอมรับในระดับต้นๆ ก็เป็นคณะและมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด ก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่ามหาวิทยาลัยต่างจังหวัดมีคุณภาพเช่นกัน” นายสุชัยวีร์กล่าว

สำหรับความรู้สึกรู้สึกของเด็กนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละคณะนั้น ต่อมาเวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าพบนายกรรณพิภพ วิรัตน์นัท หรือ “น้องเกด” อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ได้คะแนนสูงสุดของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่บ้านใน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยนายกรรณพิภพเปิดเผยว่า ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับนางกรรณิกา วิรัตน์นัท อายุ 51 ปี แม่ มีอาชีพเป็นแม่บ้าน มีพี่สาว 2 คน ชื่อ น.ส.ณัฐกานา วิรัตน์นัท ทำงานเป็นแอสซิสต์ และ น.ส.ณิชนกต์ วิรัตน์นัท เพิ่งเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์จาก ม.สงขลานครินทร์ ส่วนพ่อแยกทางจากแม่ไปหลายปีแล้ว รู้สึกดีใจมาก ไม่นึกไม่ฝันว่าจะสอบได้คะแนนแอดมิชชันเป็นอันดับ 1 ของประเทศด้วยคะแนน 89.03 เปอร์เซนต์ โดยเลือกสอบ 4 อันดับคือ อันดับ 1 นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สายศิลป์) อันดับ 2 นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สายวิทย์) อันดับ 3 วารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (สายศิลป์) อันดับ 4 วารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (สายศิลป์)

นายกรรณพิภพกล่าวอีกว่า จบชั้นประถมปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และเรียนชั้น ม.1-ม.3 โปรแกรม EP และเรียนชั้น ม.4-ม.6 โปรแกรมมินิ EP ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.71 เมื่อจบ ม.6 ที่ผ่านมามาดนกววิชาเพียงวิชาเดียวคือวิชาคณิตศาสตร์ กับสถาบันกวดวิชาครูที่ แต่ก็สนใจเรียนในห้องเรียน และนอกนั้นก็ขวนขวายหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากโซเชียลต่างๆ ดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษทำให้เรามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งปกติตนไม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว ตนใช้เคล็ดลับในการอ่านหนังสือขึ้นหลักด้วยการยืมวิชาภาษาอังกฤษที่ตนถนัด ได้คะแนนมา 87.5 จริงๆแล้วไม่รู้ว่าคะแนนจะออกมาให้มีเปอร์เซนต์สูงมากในการช่วยให้คะแนนสอบดีขึ้นไปด้วยจริงๆแล้วตนไม่ค่อยได้อ่านหนังสือมากเท่าไร แต่ภาษาอังกฤษจะขวนขวายในการดูจากภาพยนตร์หรือคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หรือใช้คอมพิวเตอร์หรือดูโซเชียลต่างๆ ก็ลองเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดให้เรามาซึมซับภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นเมื่อทำข้อสอบภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นทันที

ผู้สื่อข่าวถามความใฝ่ฝันในอนาคต นายกรรณพิภพกล่าวว่า ด้วยนิสัยชอบดูหนังมาตลอด มีความใฝ่ฝันอยากทำอาชีพด้านอยู่เบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มภาพยนตร์ต่างๆ ตนชอบมาก จึงทำให้เลือกสอบสาขา นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ทั้ง 4 อันดับ ไม่ได้เลือกสอบสายวิทย์เลย ทั้งๆที่แม่ไม่อยากจะเรียนสายนี้เพราะกลัวหางานทำยากแต่ใจชอบด้านนี้มาก แต่เมื่อพูดคุยปรึกษากับแม่แล้วก็ยอมให้ตนเลือกสอบสายนี้ได้ เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือคนในสังคมได้อีกมาก และเป็นคนที่ของสังคมได้เหมือนกับเรียนสายอื่นๆไม่แพ้กัน ส่วนการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ถ้าเป็นไปได้ก็เพราะชอบจริงๆตอนนี้ตัดสินใจแล้วจะเลือกเรียนทางสาย

ฟิล์มหรือสายภาพยนตร์

ด้านนางกรรณิกา วิรัตน์นัท แม่ของนายกรรณพิภพเผยว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจกับลูกชายเขาดังใจเรียนและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ แนวทางการเรียนที่ปล่อยให้เขาคิดเอง ตอนแรกไม่อยากจะให้ลูกเรียนสายนี้อยากให้ลูกไปทางสายวิทย์ บอกลูกว่านคราเกดมา ต้องตั้งใจทำความดีแล้วลูกก็บอกว่า สายนิเทศศาสตร์จะมีแนวทางในการทำความดีได้เยอะกว่า อย่างเช่นอาชีพแพทย์ ช่วยเหลือได้เฉพาะคนป่วยเท่านั้น แต่นิเทศศาสตร์จะสื่อสารช่วยเหลือคนได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพ นิเทศศาสตร์เป็นสาขาอาชีพที่สื่อสารออกไปทั้งปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ทั่วไปเหมือนกับอาชีพผู้สื่อข่าวก็ถือว่าช่วยเหลือคนในสังคมได้ทุกอาชีพ เป็นการทำความจริงให้คนได้รู้เป็นต้นแบบในการทำความดี ตนจึงยอมให้ลูกเรียนสายนิเทศศาสตร์ตามความตั้งใจของลูก และเพื่อความสุขของลูกแท้จริงสาเหตุที่ภาษาอังกฤษเขาได้คะแนนดีเริ่มต้นลูกจะดูคลิปในโลกโซเชียลต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษมาโดยตลอด หลังจากนั้นเขาก็ดูทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษหมด ทำให้ช่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจ ทำให้ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศในปีนี้

ส่วนนายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ ที่สอบได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 2 ได้คะแนนทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.สตรีวิทยา 2 กทม. ได้คะแนนร้อยละ 87.86 ได้คะแนนศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จบจาก ร.ร.สตรีวิทยา 2 กทม. ได้คะแนนร้อยละ 86.75 ได้คะแนนรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กทม. ได้คะแนนร้อยละ 86.51 ได้คะแนนจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม. ได้คะแนนร้อยละ 84.38 ได้คะแนนพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กทม. ได้คะแนนร้อยละ 82.03 ได้คะแนนวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.สตรีศรีน่าน จ.น่าน

ด้านนายจิรายุส ทองประสม ซึ่งได้คะแนนสูงสุดคณะศิลปศาสตร์ มธ. กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ สาเหตุที่เลือกคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เพราะชอบภาษาอังกฤษมาก และชอบอ่านวรรณกรรมอังกฤษ และดูซีรีส์ต่างประเทศซึ่งช่วยในการฝึกภาษาและอนาคตก็อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเพราะการรู้และเข้าใจภาษาต่างประเทศ จะเป็นการเปิดโลกให้กับเรา

นักเรียนคนเก่งอีกคนคือ นายธีรภัทร อรุณรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ซึ่งสอบคะแนนแอดมิชชันได้เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ด้วยคะแนน 86.75 สอบติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สอบได้คะแนนเป็นอันดับ 4 ของ

ประเทศและเป็นอันดับ 1 ของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตนได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก หลังจากกลับมาที่ตั้งใจที่จะเรียนสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ ตอนผลคะแนนออกตนไม่ทราบ แต่มีที่รู้จักโทรศัพท์มาบอก ตอนทราบข่าวดีใจมากเพราะตั้งใจที่จะเรียนในสาขาวิชาดังกล่าว ตนไม่ได้เรียนพิเศษหรือไปเรียนกวดวิชาแต่จะตั้งใจในเวลาเรียนและพยายามที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ในขณะที่นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ หรือ “น้องไบทท์” อายุ 19 ปี จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน ซึ่งสอบคะแนนแอดมิชชันได้เป็นอันดับ 7 ของประเทศ ด้วยคะแนน 82.03 และเป็นคะแนนสูงสุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แต่ปัจจุบันเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า พ่อชื่อ ดร.อัครายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 ส่วนแม่ชื่อนางพิมพ์ผกา ศรีใจอินทร์ เป็นพยาบาล รพ.น่าน มีพี่ชาย 1 คน เรียนแพทย์อยู่ที่ ม.พะเยา ตอนตอนนี้ เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้สอบติดแพทย์ 3 สถาบัน แต่เลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง รู้สึกดีใจกับการได้คะแนนเป็นอันดับ 7 ของประเทศที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดี ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเรียนหรือไม่ ต้องรอบปรึกษาครอบครัวอีกที่ ส่วนเทคนิคการเรียน โดยวิชาคำนวณจะเน้นฝึกทำแบบทดสอบสม่ำเสมอ ส่วนวิชาอื่นๆจะเน้นการสรุปย่อเนื้อหาวิชาแล้วกลับมาอ่านทำความเข้าใจอีกครั้ง นอกจากนี้ ก็จะใช้วิธีพูดคุยกับเพื่อนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวด้วย